

nước xã hội chủ nghĩa, đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của mình, Hội đồng Chính phủ rất vui mừng nhận thấy rằng Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa đều nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao những thắng lợi to lớn và toàn diện của quân dân hai miền Nam, Bắc nước ta, nhất là từ đầu xuân 1968 đến nay; Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước anh em hết sức tin tưởng nhân dân ta, trên thế mạnh, thế thắng hiện nay, nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược, và kiên quyết tăng cường sự ủng hộ và giúp đỡ cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta về mọi mặt cho đến thắng lợi cuối cùng. Trong tình hình đế quốc Mỹ vẫn ngoan cố tiếp tục tăng cường chiến tranh xâm lược nước ta, Hội đồng Chính phủ đánh giá rất cao sự đồng tình sâu sắc, sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước anh em đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa và tất thắng của nhân dân cả nước ta và lập trường đúng đắn của Đảng và Chính phủ ta và của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt-nam. Việc ký các hiệp định lần này về viện trợ kinh tế và quân sự là sự giúp đỡ to lớn, quý báu, đầy nhiệt tình, trên tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản của các nước xã hội chủ nghĩa, để nhân dân ta tăng cường lực lượng kinh tế và quốc phòng nhằm đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược. Điều đó cũng tích cực góp phần vào việc củng cố và phát triển tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác hữu nghị của nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp cách mạng chung. Hội đồng Chính phủ bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của nhân dân ta đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa.

Hội đồng Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân và quân đội ta, kêu gọi các ngành, các cấp hãy nâng cao hơn nữa tinh thần tự lực cánh sinh, phát huy đầy đủ mọi khả năng và sức sáng tạo của mình, ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham ô, kết hợp với việc sử dụng thật tốt sự viện trợ của các nước anh em để đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng to, kiên quyết đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thực hiện thống nhất nước nhà và tích cực góp phần vào nghĩa vụ bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ nền hòa bình ở Đông nam châu Á và trên toàn thế giới.

## **QUYẾT ĐỊNH số 131-CP ngày 17-8-1968 về việc chuyển giáo viên dân lập cấp I vào biên chế Nhà nước.**

Tại quyết định số 36 - CP ngày 9-3-1968, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chuyển toàn bộ giáo viên dân lập cấp I phổ thông vào biên chế Nhà nước trong thời gian 3 năm, từ năm 1968 đến năm 1970.

Nay theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và có sự thỏa thuận của các ông Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Nội vụ, Lao động và ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Hội đồng Chính phủ quyết định lại một số điểm như sau :

— Từ nay đến đầu tháng 9 năm 1969, phải hoàn thành việc chuyển toàn bộ giáo viên dân lập cấp I phổ thông vào biên chế Nhà nước;

— Trong năm 1968, sẽ chuyển vào biên chế Nhà nước trên 50% tổng số giáo viên dân lập cấp I hiện có trên toàn miền Bắc.

Những quy định khác trong quyết định số 36 - CP ngày 9-3-1968 vẫn giữ nguyên như cũ.

Các ông Bộ trưởng các Bộ Giáo dục, Tài chính, Nội vụ, Lao động và ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban hành chính các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Hà-nội, ngày 17 tháng 8 năm 1968*

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

*Phó thủ tướng*

**LÊ THANH NGHỊ**

## **THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

### **THÔNG TƯ số 71-TTg/CN ngày 30-7-1968 quy định chế độ đối với công nhân, viên chức được điều động vào quân đội.**

Từ năm 1965 đến nay, trước tình hình đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh xâm lược miền Nam và đẩy mạnh cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Chính phủ đã điều động công nhân, viên chức, động viên xã viên hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp vào quân đội nhằm tăng cường lực lượng quốc phòng. Do đó, trong số công nhân, viên chức được điều động vào quân đội, ngoài những người trong lứa tuổi tuyền